
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566 

วันที่  19  เดือน ธนัวาคม  2566 เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 

............................................. 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายดอเลาะ    เปาะแว ประธานสภาเทศบาล ดอเลาะ    เปาะแว 
2. นายมาหะมะ  สาโอะ รองประธานสภาเทศบาล มาหะมะ  สาโอะ 
3. นายมะรอมือลี    โล๊ะดิง สมาชิกสภาเทศบาล มะรอมือลี    โล๊ะดิง 
4. นายราเสะ     ฮาแวโย สมาชิกสภาเทศบาล ราเสะ     ฮาแวโย 
5. นางสาวสุไรยา สะอ ิ สมาชิกสภาเทศบาล สุไรยา สะอ ิ
6. นายยาเดช  เจะแต สมาชิกสภาเทศบาล ยาเดช  เจะแต 
7. นายมะรอเซะ  มะแม สมาชิกสภาเทศบาล มะรอเซะ  มะแม 
8. นายซูรฮัน   มูซอ สมาชิกสภาเทศบาล ซูรฮัน   มูซอ 
9. นายมะตอลา    อารงค ์ สมาชิกสภาเทศบาล มะตอลา    อารงค ์

10. นายรอมือลี  อับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล รอมือลี  อับดุลเลาะ 
11. นางแอเสาะ     สะน ิ สมาชิกสภาเทศบาล แอเสาะ     สะน ิ
12. นายอดุล  ดอเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อดุล  ดอเลาะ 

    
 

รายชื่อผู้บริหารเข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายอาดิล   หะยีอีแต นายกเทศมนตร ี อาดิล    หะยีอีแต 
2. นายลุตฟ ี          หะยีอแีต รองนายกเทศมนตร ี ลุตฟี      หะยีอีแต 
4. นายอับดุลรอแม  ลามะทา เลขานายกเทศมนตร ี อับดุลรอแม  ลามะทา 
5. นายยุสรัน  นิสะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี ยุสรัน  นิสะ 

    
 

รายชื่อเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายไพสิฐ   นรารกัษ ์

 
รองปลัดเทศบาล ไพสิฐ   นรารักษ ์
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
2. นายอัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อัณณัส        ขุนกาเซ๊ะ 
3. นายแวอัดนัง      สะนุง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ แวอัดนัง      สะนุง 
4. นายหะยีอับดุลอาซีส มะสูกา ผู้อำนวยการกองการศกึษา หะยีอับดุลอาซีส มะสูกา 
6. นางโสภิดา  ชัยทพิย ์ ผู้อำนวยการกองคลัง โสภิดา  ชัยทพิย ์
7. นายวาเหะ  อับดุลราซ ิ หน.สำนักปลัดเทศบาล วาเหะ  อับดุลราซิ 
8. นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร หน.ฝ่ายอำนวยการ ฉัตรนียา ทศันลีลพร 
9. นางสาวมีนา สุวรรณขำ หน.ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีนา สุวรรณขำ 

10. นางสาวนิภาวด ี เลาะนะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นิภาวด ี เลาะนะ 
11. นายอาหมัด มกุธาดา คนงาน อาหมัด มุกธาดา 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

- เมื่อถึงเวลาประชุมและได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้มาประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว จึงขอดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดอเลาะ   เปาะแว  ในระเบียบวาระนี้ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 1 มีเรื่อง  
ประธานสภาเทศบาล    1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องที่ 1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 ( กองยุทธศาสตร์ฯ ) 
 - ขอเชิญผอ.กองยุทธศาสตร์ชี้แจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมทราบด้วยครบั 
นายแวอัดนัง  สะนุง กระผมขอชี้แจงรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ท้องถิ่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 138 360,673,000 5 5,496,000 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต        61 5,014,000 48 24,510,896 
ด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

20 9,620,000 - - 

ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน
พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว  

2 150,000 - - 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7 250,000 - - 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3 240,000 - - 

การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 24 19,119,520 5 306,780 
รวม 256 395,066,520 58 30,313,676 

 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1. เทศบาลตำบลบาเจาะ ควรที่จะต้องส่งเสริม กระบวนการ การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการ

จัดการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบาเจาะ  
2. เทศบาลตำบลบาเจาะควรจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารมากขึ้นเพื่อประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ  
  3. ประซาซนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประซาคมในแต่ละครั้ง จึงทำให้ไม่สามารถ 
รับทราบปัญหาและความต้องการซองประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  4. ที่ดำเนินการอยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกันและมีบุคลากรที่ชำนาญในการเขียนแบบ หรือสำรวจหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอทำให้การทำงานมีข้อบกพร่องและเกิดความล่าข้าในการทำงาน 
  5. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ ทำให้โครงการต่างๆดำเนินการเร่งรีบใกล้สิ้น 
ปีงบประมาณ 

 6. ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  บางตวัชี้วดัมนัยาก
เกินไป หรือมีการตั้งคา่ตวัเลขเป้าหมายสูงเกินไปจากความเป็นจริง อาจทำให้ไม่สามารถติดตามผลและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7.การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายควรจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกนั สามารถบรรลุผลได้จรงิ
และไม่ยากเกินไป เพื่อให้การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4.3 ปัญหาและอุปสรรค 
 การจัดเก็บรายได้และการจัดสรรงบประมาณได้รับการจัดสรรน้อยลงจึงดำเนินโครงการไม่ตรงตาม
แผนที่วางไว 
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นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาเทศบาล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ .ศ.2565    
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม  - ไม่มี /รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566  

นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ ได้อ่านรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุม
   พิจารณา เพื่อลงมติรับรอง ขอเชิญครับ 
นายไพสิฐ   นรารักษ์ - ได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำป ี
เลขานุการสภา            2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายดอเลาะ   เปาะแว - เมื่อที่ประชุมได้ทราบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ที่เลขานุการเทศบาลตำบลบาเจาะได้อ่านแล้ว
   นั้น มีสมาชิกท่านใด จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความของรายงานการ
   ประชุม ขอเชิญครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม               - รับรอง   
 

ระเบียบวาระที่  3        เรื่อง  กระทู้ถาม 
             -  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

        -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ เรื่องที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 (ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) สำนักปลัด 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี   
 

หลักการ 
 

   ด้วยหน่วยงาน  สำนักปลัด  สำนักงานเทศบาลตำบลบาเจาะ  มีความประสงค์     
ขอดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน  1  รายการ 
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เหตุผล 
 เนื่องจากทางสำนักปลัด ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด ซึ่งจะจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 2 หลัง แต่ข้อความใน       
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567  ไม่ได้ระบุรายละเอียดและขนาดของเต้นท์ที่จะ
ดำเนินการจัดซื้อ จึงขออนุมัติดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ประเภทนี้ไว้ 
 
 

ข้อความเดิม 
   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  1  รายการ ดังนี ้
      จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน  60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ   
จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 30,000 บาท (สำนักปลัด) 
   -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 18989     
ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3 
   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
 

ข้อความใหม่ 
 

   ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  1  รายการ ดังนี ้
      จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบพร้อม
โครงเหล็ก ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 30,000 บาท (สำนักปลัด) 
   -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 18989     
ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
3/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 3 
   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
 

ข้อระเบียบ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นต่อไป  
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นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้ เสนอหลักการและเหตุ
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี       
                      งบประมาณ พ.ศ.2565 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติ  
                               ที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 
 

5.2 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ( กองการศึกษา ) 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
 

นายอาดิล   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี 1.โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลยาดิใช้งบประมาณ   318,000.- บาท  

(เงินสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

หลักการ 

 

   ตามที่เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบาเจาะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีงบประมาณ  เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง นั้น 

เหตุผล 
 

   เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ   ในการใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ
รายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ  
 

1.โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลยาดิ โดยใช้งบประมาณ 
318,000.บาท (เงินสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

        ระเบียบ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

1.ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ซึ่งค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
   2.หนังสือด่วนที่สุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0404.2/ว 259 ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจนิยามความหมาย  “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
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นายดอเลาะ   เปาะแว - เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอหลักการและ
ประธานสภาเทศบาล เหตุผลขออนุมัติจ่ายเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  มีสมาชิกท่านใด 

จะอภิปราย  ขอเชิญครับ/หากไม่มีขอ มติที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

5.3 ขออนุมัติจา่ยเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ( กองชา่ง ) 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายอาดิล   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี     

หลักการ 
 

ด้วยหน่วยงานกองช่าง เทศบาลตำบลบาเจาะ จัดทำโครงการขุดลอกลำธารและ
กำจัดวัชพืชในลำธารระบายน้ำสาธารณะ จำนวน  4  สาย ประกอบด้วย 
   ๑. โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ริมถนนเพชรเกษม (ฝั่งไปนราธิวาส) จากสะพาน
ส้มป่อย - หน้าไปรษณีย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร  ยาว 880.00 เมตร ชุมชนบ้านแป๊ะบุญ        
ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน 147,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
   2. โครงการขุดลอกคลองสะแต จากสะพานบาซาซิแกะ – โรงเรียนตายุลอิสลาม                 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ชุมชนบ้านปะลุกานากอ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน 195,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   3. โครงการขุดลอกลำธารและกำจัดวัชพืชในลำธารระบายน้ำสาธารณะ น้ำตกปาโจ             
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ชุมชนบ้านยือเลาะ – ปาโจ ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน 87,๐๐๐.- บาท   (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

  4. โครงการขุดลอกคลองส้มป่อย จากสะพานกำปงจาเราะ – ประตูระบายน้ำ รพช. 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,970.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ชุมชนบ้านกำปงจาเราะและชุมชนบ้าน 
แป๊ะบุญ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงิน 477,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) 

                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 906,000.- บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
ประมาณการและรูปแบบก่อสร้างที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
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เหตุผล 

   ด้วยในห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงฝนตกหนักของภาคใต้
ตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะมีฝนตกหนักตลอดทั้งเดือน เป็นเหตุให้เกิดภาวะน้ำ
ท่วมฉับพลันหลายๆพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก ส่วนพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ
เกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในเขตตลาดแป๊ะบุญ เมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล
หลากน้ำจะท่วมขังและเข้าในบ้านเรือนของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จากการ
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในแต่ละปีนั้นพบว่า เมื่อฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากล้นคลองส้มป่อยแล้วน้ำจะ
ไหลลงสู่ที่ต่ำ บ้านเรือนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลบาเจาะส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ต่ำ และเน่ืองจากคลองที่มีอยู่
เกิดการตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทันท่วงที อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลตำบลบาเจาะจึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช
ในลำธารระบายน้ำสาธารณะ จำนวน  4  สาย ในการนี้หน่วยงานกองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีแล้ว ไม่สามารถที่จะโอนเพิ่ม – ลดได้ แต่เพื่อสนองความต้องการและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต่อไป  
  (รายละเอียดยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลบาเจาะแนบท้ายญัตตินี้) 
  ในการสำรองเงินสะสมของเทศบาลครั้งนี้ เทศบาลตำบลบาเจาะสำรองเงินจำนวน 3 เดือน   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายรับที่จะเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเพียงพอและ
คาดว่าสามารถใช้จ่ ายเงิน ได้ ถึ งสิ้นปี งบประมาณ  จึ งขออนุมัติ จ่ าย เงินสะสมของเทศบาลครั้ งนี้                
จำนวน 906,000.-บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน) 

 
ข้อระเบียบ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕66 ข้อ 97  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้  

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงิน
สะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 
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  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่
เหลือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล      
ประธานสภาเทศบาล ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  มีสมาชิกท่านใด     
     จะอภิปราย ขอเชิญครับ/หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

5.4 การขออนุญาตก่อสร้างเพื่อทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ( กองช่าง ) 
นายดอเลาะ   เปาะแว - ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป    
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายอาดิล   หะยีอีแต กระผมขอแถลงหลักการและเหตุผล    
นายกเทศมนตรี 

หลักการ 
 

  ตามที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 17 มีแผนงานก่อสร้างโครงการ
ชลประทานในพื้นที่ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล   
ตำบลบาเจาะ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการฝายคลองเจ๊ะมะ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  

  

เหตุผล 
 

   เนื่องจากตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2584 มาตรา 54 การก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมของป่าไม้ ผู้ใดจะดำเนินการก่อสร้างจะต้องได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และการอนุญาตและการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 หมวด 1 
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุ
วัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบต่างๆ ในการนี้โครงการ
ก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่  17 มีแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานในพื้นที่ตำบลบาเจาะ       
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบาเจาะ จำนวน 1 โครงการ คือ 
โครงการฝายคลองเจ๊ะมะ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต   
ป่าไม้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบาเจาะเพื่อนำไปประกอบในการขอใบอนุญาตและการ
อนุญาตต่อไป 
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ข้อกฎหมาย 

 

   1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 หมวด 5 มาตรา 55 
   2. กฎกระทรวงการอนุญาตและการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า หมวด 1 การ
ขออนุญาต ข้อ 5 

ข้อระเบียบ 
 

  เพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบจะได้นำเข้าประชุมสภาเทศบาลตำบล 
บาเจาะ พิจารณาต่อไป 
นายดอเลาะ   เปาะแว -เมื่อที่ประชุมรับทราบรายละเอียด ตามที่บริหารได้เสนอหลักการและเหตุ 
ประธานสภาเทศบาล การขออนุญาตก่อสร้างเพื่อทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ มีสมาชิกท่านใดจะ

อภิปราย ขอเชิญครับ/ หากไม่มีขอมติ ที่ประชุมด้วย ขอเชิญครับ  
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่  6       - เรื่องอื่นๆ  
นายดอเลาะ  เปาะแว     -ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกและพนักงานเทศบาลท่านใดจะเสนอ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางแอเสาะ  สะนิ -  เรียนทา่นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  
สมาชิกสภาเทศบาล -  ดิฉันขอเสนอเรื่องไฟฟ้า และ ศพด.ความความปลอดภัยและความสะอาด ได้เรียนท่าน
   นายกแล้วค่ะ 

 1.  ไฟฟ้าบริเวณตลาดความสว่างไม่ทั่วถึง เวลากลางคืนพนักงานเก็บขยะและทำ
ความสะอาดมืดมากเป็นห่วงความปลอดภัย ก็อยากให้กองช่างช่วยติดตามเรื่องไฟฟา้
ตามเสาด้วยค่ะ 

   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลยาดิ ฝากคณะผู้บริหาร อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยค่ะ 
  

นายอาดิล  หะยีอีแต -  ผมขอชี้แจงครับ เรื่องที่สะท้อนมาให้ทุกทา่นชว่ยกันแก้ไขปรับปรุงครับ 
นายกเทศมนตรี 1.  เรื่องไฟฟ้าได้เน้นย้ำกำชับกองช่างให้ติดตามเป็นภารกิจเร่งด่วน ขั้นตอนการ

เตรียมเสาไฟฟ้าได้คุยไฟถนนได้ดำเนินการไปแล้ว 2-3 สาย ได้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้า
บางส่วนแล้วติดตั้งสายสนามบริเวณดูกูดินแดง และได้เสริมอีกหลายจุด ตอนนี้ได้มี
การเตรียมติดตั้ง บริเวณตลาดนัดครับ 
2.  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลยาดิ ได้ให้กองช่างประมาณการและเร่งซ่อมโดยด่วน 
โดยจะให้รีบดำเนินการซ่อมแซม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ของศูนย์ฯ จะมีแผนปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ก็จะชี้แจงเบื้องต้น ฝากพวกเราทุกคนช่วยแจ้งผู้ปกครองด้วยครับ 

     

นายแวอัดนัง  สะนุง -  ขออนุญาตแจ้งครับ ตอนนี้ไฟฟ้ากำลังดำเนินการอยู่ครับ ได้วางเทศบัญญัติเรียบร้อย 
ผอ.กองยุทธ์ศาสตร์ฯ  
 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญ ผอ.กองการศกึษาครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายหะยีอับดุลอาซีส  มะสูกา -  เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนทุกท่านครับ 
ผอ.กองการศึกษา -  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลยาดิ ได้ประสานกับกองช่างให้ประมาณการในการ

ดำเนินซ่อมหลังคา ประมาณการ 318,000.- บาท  ได้เสนอเข้าสภาได้มีมติผ่าน
แล้วครับ 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญท่านมะรอมือล ีโล๊ะดิง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง -  เรียนทา่นประธานสภา ทา่นนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล -  สำหรับวันนี้ได้มีการประชุม ผมได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และได้เห็นควร

แก้ไขในหลายๆ เรื่องครับ 
1. บ่อบาดาล ที่มีอยู่ต้องแก้ไขและปรับปรุงแท่งน้ำ หรือเจาะบาดาลให้ใช้ได้ น้ำเสีย       
น้ำแดง ให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยใช้ได้  
2. การตัดหญ้า ถางหญ้า ริมถนนตามแผนงานบางสายยังไม่สะอาด และพัฒนาไม่
ทั่วสาย 
3. ไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนมากแก้ไขติดตั้งทางฝั่งตะวันออก ปี 2567 ขอให้แก้ไข
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทางฝั่งตะวันตก 

 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญท่านสุไรยา สะอิ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นางสาวสุไรยา  สะอิ -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล -  ดิฉันมีข้อเสนอ 3 ข้อหลักใหญ่ๆ ค่ะ 

1.  เรื่องการถางหญ้า อยากให้ เทศบาลรับผิดชอบเป็นหน้าตาของเทศบาล           
ร่วมประสานกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมออกร่วมพัฒนาในพื้นที่ 

   2.  เรื่องประปา ให้รองรับน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  
                                    -  ให้มีน้ำสะอาดใช้ 
                 -  ให้มีการสำรองอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ซ่อมด่วน เป็นต้น 
                                    -  ให้มีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตลอด 
                 -  ให้มีกลุ่มสำหรับแจ้งความเดือดร้อน 
   3.  เรื่องขยะ   
       -  ให้เก็บค่าธรรมเนียมของชาวบ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล 
       -  ให้จัดระเบียบถังขยะ ไม่ควรมีทุกบ้าน 
                                   -  ให้ซื้อถังขยะแบบโตงเตง ประหยัดและสะดวกในการใช้งาน  
 

นายอาดิล  หะยีอีแต -  ขอเพิ่มเติมของ สท.มะรอมือลี  เรื่องประปา ฝาก ผอ.กองช่าง ให้ไปดูดำเนินการ
นายกเทศมนตรี  ท่อแบบ ไหนให้ใช้ได้เร็ว การกรองน้ำให้ช่วยหาวิธีน้ำประปาให้สะอาด ศพด.อนามัย 
    ผู้สูงอายุ และ มัสยิด บลาเสาะ ได้ใช้  

-  เรื่องหญ้าข้างทาง ฝากงานป้องกัน สาธารณสุข จะจัดชุดและแผนลงพื้นที่    
เครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์พร้อมไหม ฝาก ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ เพิ่มเติมด้วยครับ 
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-  สท.สุไรยา ที่ได้เสนอการพัฒนาพื้นที่ประสานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เห็นด้วย
ในการร่วมกันพัฒนาด้วยกัน ต้องมีการวางแผนร่วมกันในการลงพื้นที่ 

   -  การซ่อมน้ำประปา วิธีการเก็บอุปกรณ์ ของในการซ่อมบำรุงรักษาจะได้รวดเร็ว 
   -  การเก็บค่าน้ำประปา ฝากท่าน ผอ.กองด้วยครับ 

-  การออกแบบถังขยะ และการเก็บค่าบริการทุกหลังคาเรือน ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ครับ 

 

นายรอมือลี  อับดุลเลาะ - ขออนุญาตและติดตามแก้ไขครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 1.  เรื่องการติดตั้งเสาไฟฟ้า อีกหลายจุดที่ยังไม่เรียบร้อย 
   2.  ศูนย์พัฒนาดอัลยาดิ อยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจและดูแล 
   3.  ตลาดสดความสะอาด และห้องน้ำไม่มีน้ำใช้ 
   4.  กิ่งไม้ข้างถางและความปลอดภัย 
   5.  ให้ผู้รับผิดชอบติดตามและลงพื้นที่ตรวจสอบ 
 

นายดอเลาะ  เปาะแว - ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายหะยีอับดุลอาซีส  มะสูกา 1. วันที่ 13 มกราคม 2567  จะจัดโครงการวันเด็ก สถานที่โรงเรียนบาเจาะ  เริ่มเวลา 07.00 น. 
ผอ.กองการศึกษา 2.  ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของตามหน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ  
   3.  พนักงาน พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา ขอความอนุเคราะห์ของวันเด็กฯ 
   (จัดส่งมอบของขวัญ ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 มกราคม 2567) 
   4.  คูปองอาหาร (รับอาหารกลางวัน เวลา 11.30 น.) 
   4.  กิจกรรมมีเกมส์ ณ สนามบริเวณหน้าอาคารโรงยิม 
 
นายไพสิฐ  นรารักษ์ -  ทางสมาชิกสภาฯ ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ของแต่ละท่าน ก็จะได้ดำเนินการ  
เลขานุการสภา   ปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆ  เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องกำลังคนและงบประมาณ 
   -  รถขยะ ได้ดำเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วครับ 

-  เมื่อวานนี้ผมและนายก ได้ เข้าร่วมประชุมการของบตรงประจำปี 2568         
ว่าจะต้องดำเนินการโดยนำรายละเอียด โครงการเข้าระบบอย่างไร ซึ้งทางท้องถิ่นจังหวัด   
ได้กำหนดให้อปท.จะต้องนำรายละเอียดงบประมาณที่ขอ เข้าระบบให้เสร็จสิ้น 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 นี้ จึงขอแจ้งให้สภาทราบว่า ในปี 2568 นี้     
ทางเทศบาลจะต้องของบตรงจากสำนักงบประมาณครับ   

    

นายลุตฟี  หะยีอีแต -  ต้องขอบคณุสมาชิกทุกท่าน ที่ได้สะท้อนปัญหาต่าง  ๆทุกสิ่งทุกอย่างคือความเดือดร้อน 
รองนายกเทศมนตรี และปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันแก้ไข ที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อยต้อง

ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
1.  เรื่องหลังคาอาคาร ศพด.อัลยาดิ , น้ำ และหลายๆอย่างต้องแก้ไขและปรับปรุง
ต่อไป 
2.  แผนการดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนให้ชัดเจนจะกำหนดร่วมกับ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดวัน เวลา ที่ชัดเจน 
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3.  เรื่องขยะ เสาไฟฟ้า  ก็จะดำเนินการแก้ไขต่อไป ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ผอ.กองทุกกอง ก็รับฟังในส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขต่อไป 
4.  การจัดงานวันเด็ก ขอให้สมาชิกร่วมต้อนรับเด็กและผู้ปกครองทุกท่าน ขอบคุณ
ครับ 

 

นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง -  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเรื่องถุงยังชีพครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายไพสิฐ  นรารักษ์ -  เรื่องถุงยังชีพขอไปดูตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่อไปครับ 
เลขานุการสภา    
 

นายอาดิล  หะยีอีแต -  ฝากรองปลัด ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ ดูระเบียบการช่วยเหลือประชาชนด้วยครับ 
นายกเทศมนตรี            
                           

นายดอเลาะ  เปาะแว   - ขอบคุณทุกท่านครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
เลิกประชุมเวลา  13.30  น 
     (ลงชื่อ)  ฉัตรนียา ทัศนลีลพร จดรายงานการประชุม 
       (นางฉัตรนียา ทัศนลีลพร) 
 

                                                    (ลงชือ่)      ไพสิฐ นรารักษ ์ เลขานุการสภาเทศบาล 
               (นายไพสิฐ นรารักษ์) 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จงึลงลายมือชื่อดังนี้ 

     (ลงชื่อ)   มะรอมือล ี โละ๊ดิง         ประธานกรรมการ  
               (นายมะรอมือลี  โล๊ะดิง)    
                   

     (ลงชื่อ)      ราเสะ ฮาแวโย         กรรมการ 
                (นายราเสะ ฮาแวโย) 
 

                                                     (ลงชื่อ)     ซูรฮัน  มูซอ            กรรมการ/เลขา   
                                                               (นายซูรฮัน  มูซอ) 
สภาเทศบาลรับรองแล้ว 
เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ           
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 
วันที่  19  ธันวาคม  2566                             
 
         ดอเลาะ เปาะแว 
     (นายดอเลาะ เปาะแว)        
ประธานสภาเทศบาลตำบลบาเจาะ 



 

 

 

 


